

สรุปผลการการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๗ สมัยสามัญนิติบัญญัติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยสุพัตรา พรหมศร

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์เปิดประชุมและให้สมาชิกปรึกษาหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ของสมาชิก ฯ ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ภายหลังจากปรึกษาหารือ เมื่อครบองค์ประชุม ประธานฯ ได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมการถามตอบกระทู้ถามสด ดังนี้

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑ เรื่องปัญหาโครงการรับจำนำข้าว ถามโดยนายวรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ว่าจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ได้ปรากฏว่ามีการทุจริตและข้อบกพร่องหลายประการส่งผลให้เกษตรกรทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลจะมีแนวทางในการดูแลอย่างไร

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบว่า การรับจำนำข้าวนั้นที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการเปิดรับจำนำโดยไม่จำกัด ซึ่งในกรณีขั้นตอนการรับจำนำมีเจ้าหน้าที่ในแต่ละจังหวัดดูแลเกือบทุกจุดแต่ก็ยังคงเกิดการทุจริตการรับจำนำข้าว ส่วนกลางก็เลยได้มีการอนุมัติให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตจากส่วนกลางไปดูดูแลอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่แล้วขณะนี้ ซึ่งถ้าหากพบว่ามี การเอารัด เอาเปรียบเกษตรกรจริงโดยการกระทำของโรงสีก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและขึ้นแบล็คลิสต์โรงสีที่เอาเปรียบทันที

นายวรงค์ ถามต่อว่าถ้ามีคณะกรรมการจากส่วนกลางที่ไปตรวจสอบการทุจริตไปรับของกำนัลจากเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีผลในทางปฏิบัติแน่นอนซึ่งภายใต้ภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ในขณะนี้รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาการผูกโยงของเกษตรกรได้อย่างไร

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบอีกครั้งว่าขณะนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงพื้นที่ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานซึ่งก็ได้กำชับให้ตรวจสอบอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามก็คงต้องขอให้พี่น้องเกษตรกรช่วยชี้เบาะแสให้ด้วยกรณีเกิดการทุจริตในพื้นที่ ซึ่งถ้าตรวจสอบได้ก็จะดำเนินคดีทันที

นายวรงค์ ถามต่อว่า ถ้าหลังจากนี้ไปชาวนายังถูกโกงอยู่อีกจะรับผิดชอบอย่างไร นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันอีกครั้งจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดทันทีพร้อมขอข้อมูลที่นายวรงค์นำมาแสดงประกอบการถามกระทู้ด้วยและตนเองก็จะลงไปตรวจสอบและดำเนินการในพื้นที่ด้วย ซึ่งถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอให้ส่งให้และพร้อมเชิญคุณวรงค์ไปดูพื้นที่ด้วยกัน

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒ เรื่องปัญหาเกษตรกรผู้เพาะปลูกสับปะรด ถามโดยนายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ว่าปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดทั่วประเทศ ๒๑ จังหวัดได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบว่าปัญหาการล้นตลาดของสับปะรดขณะนี้ ตามข้อเท็จจริงเกิดจากการส่งออกสับปะรดขณะนี้ไม่สามารถส่งออกได้มากเนื่องจากกำลังซื้อตลาดต่างประเทศลดลง ซึ่งปัญหานี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการเพื่อเสริมสภาพคล่องให้โรงงานสับปะรดไปส่วนหนึ่ง และสำหรับในเรื่องผลผลิตสับปะรดที่จะออกมาอีก ๘ แสนตันในเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปซึ่งจะสร้างภาระให้กับความสามารถของโรงงานที่มีอยู่น้อยนั้น รัฐบาลก็มีแนวความคิดในการดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรดซึ่งได้มีการประชุมเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ข้อสรุปในที่ประชุมตกลงที่จะรับซื้อสับปะรดของเกษตรกรแทนในวงเงินที่ตั้งไว้เบื้องต้น ๘๐๐ล้านบาทแต่ก็เป็นเพียงแนวทางแรกซึ่งยังไม่มีข้อยุติ และก็มีแนวทางที่สองคือการแปรรูปสับปะรดในวงเงินงบประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาท ส่วนแนวทางที่ ๓ คือการนำสับปะรดแปรรูปออกไปจำหน่ายในราคาถูก ซึ่งทั้ง ๓ แนวทางดังกล่าวก็ยังไม่ตกผลึกในข้อสรุป และจะต้องมีการประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์อีกครั้งเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดต่อไป

คุณประมวล ถามต่อว่า ถ้าจะดำเนินการแปรรูปสับปะรดตอนนี้คงไม่ทันแล้วเนื่องจาก สับปะรดของเกษตรกรส่วนใหญ่เท่าที่ตรวจสอบได้เน่าเสียเกือบหมดแล้ว เลยอยากถาม ว่าวงเงิน ๘๐๐ ล้านบาทที่ตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบว่าในสัปดาห์หน้าจะได้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์อีกครั้งเพื่อชี้ขาดในแนวทางเร่งด่วนที่สุดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดต่อไป

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ เรื่องแนวทางการเตรียมการแก้ปัญหาอุทกภัย ถามโดยนาย พายัพ ปันเกิด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย ว่าจากปัญหาอุทกภัยในช่วงปีที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนต่อประเทศและประชาชนอย่างรุนแรงส่งผลให้ประชาชนและนักลงทุนต่างชาติวิตกกังวลมาก และเกรงว่าปี ๒๕๕๕ จะเกิดขึ้นอีก รัฐบาลจะมีแนวทางในการดูแลอย่างไร

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบในภาพรวมว่า ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ๖๕ จังหวัดในปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากต้นน้ำรัฐบาลก็ได้มีการเตรียมโครงการทำฝายชะลอน้ำ โครงการแก้มลิงและโครงการปลูกป่าโดยให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทยและประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งในส่วนของ การดูแลต้นน้ำก็จะดูแลทั้งแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน ดูแลเรื่องโครงการแก้มลิง รวมทั้งดูแลการปล่อยน้ำจากเขื่อนต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนสิริกิติ์ นอกจากนี้ในเขตกรุงเทพมหานคร หัวใจหลักในการบริหารน้ำลงสู่ทะเล รัฐบาลก็ได้มอบหมายให้ทาง กรุงเทพมหานครชุดลอกคูคลองต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งก็ได้ดำเนินการแล้วและคิดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ก็ต้องดูเรื่องสถานีสูบน้ำด้วย โดยเฉพาะในการซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมทดแทนเครื่องที่เสียอยู่ ส่วนการเตรียมพื้นที่รับน้ำนั้น ท่านนายกก็ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจัดหาพื้นที่รับน้ำอง เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อมอบหมายให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเป็นแม่ข่ายในพื้นที่พร้อมให้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่วนงานที่เกี่ยวข้องใน

การดูแลเรื่องน้ำไปสำรวจควบคุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาไว้ภายใน ๑๕ วันให้มีการตรวจสอบพื้นที่รองรับน้ำไว้ให้พร้อมด้วย

นายพายัพ ถามต่อในส่วนการทำงานของกทผ. ในการดูแลน้ำท่วมมีนโยบายอย่างไรที่ ทำไปแล้วบ้างและจะดำเนินการอย่างไรในส่วนอื่น

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบว่า รัฐบาลได้มอบเงินให้กรุงเทพมหานคร ๑,๖๐๐ ล้านบาทเพื่อให้มีการบูรณาการลุ่มน้ำ ในเขตกทผ. ซึ่งกทผ.ก็ได้บูรณาการงานร่วมกับกองกำลังทหารพัฒนาดูแลคู คลองแล้ว ๓๗๗ คลองในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ก็ได้ดูแลคลองในฝั่งตะวันตกอีก ๖ คลองซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลอง มหาสวัสดิ์และคลองทวีวัฒนาคาดว่าในส่วนนี้จะแล้วเสร็จกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ สำหรับส่วนคลองที่เหลืออยู่ก็กำลังดำเนินการเร่งรัดโดยประสานกทผ.ให้เร่งดำเนินการ ภายในเดือนเมษายนนี้และจะแล้วเสร็จในเดือนพ.ค.นี้เช่นเดียวกัน ส่วนการขุดลอกคู คลองนั้นก็ได้มีการเร่งรัดทางกทผ. ซึ่งจะให้กระทรวงมหาดไทยได้กำชับเร่งดำเนินการ อีกทางหนึ่ง

นายพายัพ ถามต่อเรื่องภัยแล้งที่เกิดขึ้นขณะนี้ รัฐบาลจะมีแนวทางดูแลปัญหาอย่างไร

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบต่อว่าในการประชุมกรม.แต่ละสัปดาห์รัฐบาลก็ได้เป็นห่วง ๓๔ จังหวัดที่ประสบ ปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง เตรียมแผนเผชิญเหตุไม่ว่าจะเป็นด้านการเตรียมรถน้ำ เครื่องสูบน้ำ นอกจากนี้ก็ได้มีการ ตั้งศูนย์ของกรมทรัพยากรน้ำของกระทรวง ฯ ในจังหวัดต่าง ๆ อย่างไม่ทั่วถึงเพื่อดูแลผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งเปิดจุดบริการน้ำสะอาดในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยนำน้ำ บาดาลใต้ดินมาผลิตน้ำสะอาดให้ประชาชนได้ดื่มอย่างปลอดภัย

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๑ เรื่องการบูรณะซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมปีที่ผ่านมาถามโดยนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยว่า รัฐบาลมีแนวทางซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายอย่างไรทั้งช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาและ หน้าแล้งในปีนี้

พลตำรวจโทชัชวาล กุลติลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบว่า กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทสำรวจถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ สิงห์บุรีแล้วตามที่ท่านนายกได้ห้วงใยและลงพื้นที่สำรวจเองโดยกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดซ่อมแซม ซึ่งขณะนี้กระทรวงคมนาคมก็ได้สำรวจแล้วเฉพาะ ๔ จังหวัดที่กรมทางหลวงรับผิดชอบถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปีที่ผ่านมา ๑๐๓ โครงการซึ่งเป็นเงินงบประมาณในการซ่อมแซมทั้งสิ้น ๑,๕๔๔ ล้านบาทโดยขณะนี้ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ๘๑ โครงการวงเงินงบประมาณรวม ๑,๒๗๐ ล้านบาทส่วนโครงการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็มีการดำเนินการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อจัดเข้าแผนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖ ต่อไป ส่วนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทนั้นได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน ๔๘ สายในวงเงินงบประมาณในการซ่อมแซมทั้งสิ้น ๔๙๔ ล้านบาทได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้วและกำลังดำเนินการประกวดราคาในการหาผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่ สำหรับถนนรอบอ่างเก็บน้ำและเขื่อนในจังหวัดลพบุรีส่วนใหญ่ในระยะทางประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตรซึ่งเป็นถนนราดยาง ส่วนนี้กรมชลประทานได้มอบให้กรมทางหลวงชนบทแล้วโดยกรมทางหลวงชนบทก็ได้เข้าซ่อมบำรุงเป็นปกติอย่างต่อเนื่อง ส่วนการเร่งสำรวจความเสียหายของถนนโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี แยกเป็นกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในส่วนของกรมทางหลวงได้ออกแบบและจัดสรรงบประมาณได้แล้ว ๓๔ โครงการวงเงิน ๖๑๒ ล้านบาทขณะนี้บางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ส่วนโครงการที่เหลืออยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการ ส่วนของกรมทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจำนวน ๒๐ สายวงเงินซ่อมแซมประมาณ ๑๖๖ ล้านบาทอยู่ระหว่างการประกวดราคา และคาดว่าจะลงนามสัญญาได้หมดทุกสายภายในเดือนเมษายนนี้ และคาดว่าจะได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ นี้

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบเสริมว่า ถนนในส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานรับผิดชอบนั้นได้มีการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนรอบอ่างเก็บน้ำและถนนบนคันคลองในเขตชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ สำหรับกรณีถนนรอบ

อ่างเก็บน้ำ มีถนนที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จและส่งมอบให้กรมทางหลวงชนบทดูแลเรียบร้อยแล้ว ส่วนในเรื่องของโครงการขนาดกลางก็มีถนนเข้าหัวงานและถนนบนคันคลองซึ่งมีทั้งผิวจราจรที่ลาดยางหรือที่เป็นถนนลูกรังอยู่ทั้งหมด ๑๒ สายเป็นผิวจราจรที่ลาดยางแล้วและยังไม่ได้ลาดยางอีก ๔ สายซึ่งส่วนนี้ยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมชลประทาน และกรมชลประทานก็ได้ประมาณการถนนที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดจากน้ำท่วมปีที่ผ่านมาทั้งหมด ๙๘ รายการในงบประมาณทั้งหมดกว่า ๓๙๗ ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดลพบุรี ๔๖ รายการงบประมาณกว่า ๑๖๐ ล้านบาท จังหวัดสระบุรี ๘ รายการ งบประมาณกว่า ๑๗ ล้านบาท จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒ รายการงบประมาณกว่า ๒๗ ล้านบาทและจังหวัดสิงห์บุรี ๔๒ รายการงบประมาณกว่า ๑๙๒ ล้านบาท

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒ เรื่องการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งริมทะเลบ้านเราะ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ถามโดยนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ว่ามีแนวทางอย่างไร

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบเบื้องต้นว่าที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะมาโดยตลอด โดยสืบเนื่องมาจากปี ๒๕๕๐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีการอนุมัติแผนเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้ความเห็นชอบในการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเลไล่ตั้งแต่พื้นที่แม่น้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้รับงบประมาณจากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมก็ได้มีการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาในปีนี้ (๒๕๕๕) ในพื้นที่ที่สอบถามแล้ว

นางสาวพิมพ์ภัทรา ถามต่อว่าจะสามารถดำเนินการโครงการได้เมื่อไหร่

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบว่า จะได้ประสานกับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมยืนยันงบประมาณและก่อสร้างในปี ๒๕๕๕ นี้แน่นอน

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๓ เรื่องการแก้ไขปัญหาการพังทลายของตลิ่งแม่น้ำเลย ตามที่นางนันทนา ทิมสุวรรณ ว่ารัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งแม่น้ำเลยอย่างไร

นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบเบื้องต้นว่า เดิมภารกิจการสร้างเขื่อนเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แต่ปัจจุบันผลจากการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นจึงทำให้ความรับผิดชอบเปลี่ยนเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน แต่อย่างไรก็ตาม กรมโยธาธิการและผังเมืองก็ยังคงรับผิดชอบในส่วนเฉพาะแม่น้ำที่เป็นพรมแดนระหว่างประเทศอยู่เช่นแม่น้ำโขง สาละวิน และแม่น้ำเมย เป็นต้น ถึงกระนั้นก็ตามถึงแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเองก็ยังมีข้อจำกัดบางส่วนในการดำเนินการเช่นเรื่องงบประมาณในการดำเนินโครงการ ดังนั้นคณะกรรมการกระจายอำนาจส่วนกลางจึงได้ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยงานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน สำหรับหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างตลิ่งป้องกันการกัดเซาะของน้ำในแม่น้ำสายต่าง ๆ นั้นจะเน้นในบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่นเช่นในบริเวณวัด โรงเรียน โบสถ์ มัสยิด สุสาน พื้นที่ที่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ พื้นที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างสาธารณสมบัติต่าง ๆ ของชุมชนเป็นหลัก สำหรับในส่วนของการก่อสร้างเขื่อนจังหวัดเลยนั้น ที่ผ่านมามีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งไปแล้วจำนวน ๒,๘๑๑ กิโลเมตรซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการในปี ๒๕๕๕ นี้จำนวน ๕ โครงการคือ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บริเวณวัดสีชมพู หมู่ ๙ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ความยาว ๒๐๐ เมตรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐.๕๐ ล้านบาท , เขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านกุดโง้ง หมู่ ๙ ตำบลป่าปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ความยาว ๒๐๐ เมตรงบประมาณ ๑๑ ล้านบาท ,เขื่อนป้องกันน้ำบ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยความยาว ๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๐.๕๐ ล้านบาท,เขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านลุ่ม หมู่ ๑๐ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความยาว ๒๐๐ เมตรงบประมาณ ๑๒ ล้านบาท และเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านขอนแก่น ช่วงสะพานหนองโปร่ง อำเภอเมืองจังหวัดเลย ความยาว ๓๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท

นางนันทนา ถามต่อว่าโครงการทั้ง ๕ โครงการที่รัฐมนตรีได้กล่าวมา ยังไม่มีโครงการแก้ไขปัญหาดึงพลังหลายบริเวณบ้านแก่งบง หมู่ที่ ๒ และบ้านหนองเอียน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองคัน อำเภอกุหลาบเลยจึงอยากทราบว่า จะมียงบประมาณให้หรือไม่ อย่างไร

นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบว่าขณะนี้ ๒ โครงการในพื้นที่ดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการสำรวจแล้วความยาว ๒๐๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ซึ่งจะได้เร่งรัดให้บรรจุโครงการก่อสร้างภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป

นางนันทนา ถามต่อว่าระหว่างที่ยังไม่ได้ก่อสร้างก่อนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อาจทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ในหน้าน้ำหรือหน้าฝนที่จะมาถึงในเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีแนวทางสำรองแผนความช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่

นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบว่าเรื่องนี้จะได้ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าอาจจะจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายในปี ๒๕๕๕ นี้ไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ก่อน ส่วนรายละเอียดจะได้มีการประสานต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับทราบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ต่อเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๖ สมัยสามัญนิติบัญญัติ วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยการอภิปรายเรื่องดังกล่าวได้สลับระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในการให้ข้อคิดเห็น และข้อสังเกตต่อนโยบายการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเวลาต่อเนื่องหลายปี ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ก็ได้ให้ความคิดเห็นในฐานะที่เป็นผู้ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากกว่าอย่างน่าสนใจหลายประการไม่ว่าจะเป็นส่วนการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยให้ค้ำประกันตัวบุคคลในส่วนทัศนคติความคิดของคนในพื้นที่ต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่อประชาชนในการคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนา ความเชื่อและประเพณี รวมทั้งให้คำนึงถึงมิติในการพัฒนาอย่างระมัดระวังที่สุดเนื่องจากนโยบายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่ยังคงมีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้ กำลังอยู่ในความสนใจไม่ใช่เพียงประชาชนในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่อยู่ในความ

สนใจของชาวโลกที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากด้วยเพื่อไม่ให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีในการแก้ไขปัญหาและส่งผลกระทบต่อในสายตาของสากลต่อไป

ภายหลังการอภิปรายได้เวลาพอสมควรพลตำรวจเอกวิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ตอบภายหลังการอภิปรายโดยเฉพาะประเด็นข้อเสนอในการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษว่า เรื่องนี้เกิดจากแนวคิดที่มีการสอบถามประชาชนในพื้นที่แล้วทำให้เกิดความคิดนี้ขึ้น โดยสมช.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และอย่างไรก็ตามรูปแบบการปกครองจะเป็นอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับหลายภาคส่วนของประเทศจะมีการพูดคุยกันในความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้สมช.ก็เห็นด้วยกับแนวทางของสมาชิกในการอภิปรายในข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการยุทธศาสตร์แต่ละด้านอย่างเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และเห็นด้วยกับการประเมินผลการดำเนินการในพื้นที่โดยให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับมาตรการใช้กฎหมายพิเศษบังคับในพื้นที่ที่ผ่านมานั้นก็มีเหตุผลเพื่อขยายผลการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ที่ได้ผลระดับหนึ่งที่ผ่านมาและประชาชนส่วนหนึ่งในพื้นที่ก็เห็นว่ากฎหมายพิเศษนี้มีความจำเป็น รวมทั้งมองว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้นั้นมีมูลเหตุจูงใจด้านอุดมการณ์มากกว่าความรุนแรงด้านอาชญากรรม โดยแนวทางที่แก้ไขต้องยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีเท่านั้น และสำหรับการเสนอนโยบายฉบับนี้ต่อที่ประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นนโยบายขาขึ้นของสมช.ในรายละเอียดการดำเนินงาน และต่อจากนี้ไปนโยบายที่นำเสนอก็จะนำไปสู่ในภาคปฏิบัติต่อไป ประกอบข้อสังเกตของสมาชิกครั้งนี้ด้วย จากนั้นพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารายงานนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำเสนอในที่ประชุม ๖วันนี้จะได้นำไปเป็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของกอรมน.และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของศอบต.เพื่อประโยชน์ต่อนโยบายในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ต่อไปและข้อสังเกตในที่ประชุมครั้งนี้ก็จะได้นำไปเสริมกับนโยบายการพัฒนาของสภาความมั่นคงแห่งชาติให้มีประสิทธิผลมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ปิดประชุมเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา

